

ที่ มท ๐๔๑๒/ว ๑๒๐๗



กรมการพัฒนาชุมชน  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี  
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม ๑๐๒๑๐

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดประเด็นการตรวจราชการประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ในพื้นที่เขตตรวจราชการ ๑๘ เขตตรวจ เพื่อติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน แต่เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงการเฝ้าระวังจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และมีข้อกำหนดในช่วงเวลานี้ ให้ประชาชนพิจงด หรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในระยะนี้โดยไม่จำเป็นและควรพักหรือทำงานอยู่ ณ ที่พำนักของตน ดังนั้น กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ปรับวิธีการตรวจราชการกับหน่วยรับตรวจผ่านระบบหรือช่องทางดิจิทัล หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม อาทิ โทรศัพท์ แอปพลิเคชัน Line จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (OA) ห้องประชุมออนไลน์ (SessionCall) เป็นต้น

เพื่อให้การตรวจราชการของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัดมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการตรวจราชการ ตามประเด็นที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)  
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

สำนักตรวจราชการ

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๖๕๔๑

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๔๕



ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	หมายเหตุ
๑	<p><b>การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ</b></p> <p>๑.๑ การดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐตามแผนปฏิบัติการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๑) การดำเนินงานอาหารปลอดภัย ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ๔ ร</p> <p>๒) การสร้างเครือข่ายการตลาดอาหารปลอดภัย</p> <p>๓) การส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน โดยกลไกประชารัฐ (๘ จังหวัด)</p> <p>๔) การส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่าง โดยกลไกประชารัฐ (๙ จังหวัด)</p> <p>๕) การยกระดับมาตรฐานการผลิตกลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายและผ้าขาม้าไทยสู่สากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๒๐ จังหวัด)</p> <p>๑.๒ ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ</p>	ทุกเขต ตรวจราชการ
๒	<p><b>กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</b></p> <p>๒.๑ ผลการดำเนินงานตามมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกกองทุน ตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ คณะกรรมการฯ กำหนด</p> <p>๒.๒ ผลการดำเนินงานตามมาตรการพักชำระหนี้</p> <p>๒.๓ ผลงานเด่น ( Best Practice ) (ถ้ามี)</p> <p>๒.๔ ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ</p>	ทุกเขต ตรวจราชการ
๓	<p><b>การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</b></p> <p>๓.๑ การปฏิบัติการ Quick win ๙๐ วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร”</p> <p>๑) ความก้าวหน้าของการดำเนินการ</p> <p>๒) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ</p> <p>๓.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ศูนย์ต้นแบบขยายผล ๓๓ แห่ง</p> <p>๑) ความก้าวหน้าของการดำเนินการ</p> <p>๒) ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ</p>	ทุกเขต ตรวจราชการ  ๑๔ จังหวัด
๔	<p><b>การดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</b></p> <p>๔.๑ การดำเนินการนักรถลาดรุ่นใหม่ (OTOP)</p> <p>- ผลการดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการจ้านักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)</p> <p>๔.๒ การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านช่องทาง Online ( ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๘.๔/ว ๐๙๕๗ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓</p> <p>- ความก้าวหน้าของการดำเนินการ</p> <p>๔.๓ ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ</p>	ทุกเขต ตรวจราชการ

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	หมายเหตุ
๕	<p>การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่</p> <p>๕.๑ ความพร้อมในการดำเนินงานของจังหวัด</p> <p>๑) โมเดลการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินงาน , โครงการ/กิจกรรม)</p> <p>๒) งบประมาณสนับสนุนในปี ๒๕๖๓ (แหล่งงบประมาณ/จำนวนเงิน/เป้าหมาย)</p> <p>๓) ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการใช้ TP MAP Logbook เพื่อขับเคลื่อนงาน</p> <p>๕.๒ ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข</p> <p>หมายเหตุ เฉพาะ ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มประเด็นติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม</p>	ทุกเขตตรวจราชการ
๖	<p>โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)</p> <p>๖.๑ โครงการ กข.คจ.ที่มีปัญหาด้านการชำระเงินยืมตามสัญญา</p> <p>๑) จำนวนหมู่บ้าน/จำนวนครัวเรือน/จำนวนเงิน ที่ยืมเงินโครงการ กข.คจ. และมีปัญหาการชำระเงินยืมตามสัญญา</p> <p>๒) การจำแนกครัวเรือนที่มีปัญหาโดยแยกตามแนวโน้มโอกาสในการชำระคืนเงินยืม</p> <p>๓) ครัวเรือนที่มีปัญหาการชำระเงินยืมตามสัญญาในรอบปัจจุบัน</p> <p>๔) ครัวเรือนที่ค้างชำระเงินยืมเป็นเวลานานมากกว่า ๑ รอบสัญญา</p> <p>๕) แนวทาง วิธีการดำเนินงานเพื่อเร่งรัดให้ครัวเรือนส่งชำระเงินยืม</p> <p>๖) ผลการดำเนินงาน (จำนวนครัวเรือนที่ชำระเงินยืม/จำนวนเงิน)</p> <p>๖.๒ มาตรการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการ กข.คจ.ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)</p> <p>๑) จำนวนครัวเรือนที่ยืมเงินโครงการ กข.คจ.ที่ได้รับผลกระทบฯ</p> <p>๒) จำนวนครัวเรือนที่ประสงค์ขอผ่อนผันระยะเวลาการส่งคืนเงินยืม</p> <p>๓) ผลการช่วยเหลือ</p> <p>๖.๓ ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ</p>	ทุกเขตตรวจราชการ
๗	<p>การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๗.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนฯ/ผลการใช้จ่ายฯ ไตรมาส ๓</p> <p>- ผลการดำเนินงานตามแผนฯ/ผลการใช้จ่ายฯ ปี ๒๕๖๓ ณ มิถุนายน ๒๕๖๓</p> <p>๗.๒ ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ</p>	ทุกเขตตรวจราชการ